



## ประกาศจังหวัดตาก

### เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

ตามประกาศจังหวัดตาก เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดประเมินความรู้ความสามารถ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารสีม่วง โรงเรียนตากสินมหาราชานุสรณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และประกาศจังหวัดตาก เรื่องเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดตากได้ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ นั้น

เนื่องจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ประกาศพื้นที่จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งส่วนราชการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ข้อ ๔ ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้ โดยกำหนดให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จังหวัดตาก จึงขอยกเลิกประกาศจังหวัดตาก เรื่องเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน รายละเอียดดังนี้

#### (๑) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศจังหวัดตาก เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เข้ารับการประเมินผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามข้อปฏิบัติการสอบออนไลน์ตามรายละเอียดดังนี้

เลขประจำตัวผู้สมัคร	วัน เวลา และสถานที่สอบ	วิธีการประเมิน
๑๑๖๑๐๐๐๑ ถึง ๑๑๖๑๐๐๔๕	วันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๑๕ น. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก และสถานที่ตั้งของ ผู้สมัครแต่ละราย	สอบข้อเขียน (ปรนัย) ผ่านระบบออนไลน์ Google Form จำนวน ๖๐ ข้อ (๖๐ คะแนน) ใช้เวลาในการประเมิน ๔๕ นาที และเข้าร่วมการประเมินโดยใช้โปรแกรมระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีเนื้อหา ดังนี้

เลขประจำตัวผู้สมัคร	เวลา และสถานที่สอบ	วิธีการประเมิน
		<p>-ความรู้ ความสามารถทั่วไป ความเข้าใจพื้นฐานในการบริหารราชการ ทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับแรกบรรจุ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ นโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น</p>

(๒) ข้อปฏิบัติของผู้สมัครในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์

๑) ก่อนการสอบให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการสอบ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง หูฟัง ลำโพง และให้ดาวน์โหลด Application Zoom Cloud Meeting ลงในอุปกรณ์เพื่อเตรียมการสอบ และตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้มีความพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดีตลอดเวลาการสอบ หากระหว่างการทำข้อสอบเกิดข้อผิดพลาดด้านอุปกรณ์ต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรับผิดชอบ

๒) ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามห้วงเวลา ดังนี้

เวลา	ข้อควรปฏิบัติ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.	ผู้สมัครจะต้องเข้าระบบ Zoom Cloud Meeting และลงชื่อผู้เข้าใช้ด้วย “เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล” Meeting ID : ๙๘๕ ๕๙๕๐ ๓๘๔๗ Passcode : ๔๐๓๔๑๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	ผู้สมัครแสดงตน โดยเปิดกล้องเปิดเสียง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนในการสอบ เพื่อให้คณะกรรมการคุมสอบเช็ครายชื่อผู้สมัครที่เข้ารับการประเมินฯ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๕ น.	คณะกรรมการคุมสอบชี้แจงขั้นตอน และข้อปฏิบัติในการสอบ
เวลา ๐๙.๒๕ น.	ผู้สมัครจะได้รับ Link (URL) ที่สำนักงานฯ ได้จัดส่งทางอีเมลล์ของผู้สมัครที่ได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เพื่อจัดทำข้อสอบ

/เวลา ๐๙.๓๐ น....

เวลา	ข้อควรปฏิบัติ
เวลา ๐๙.๓๐ น.	ผู้สมัครเริ่มจัดทำข้อสอบหากผู้สมัครไม่เข้าห้องสอบภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และห้ามผู้เข้าสอบ Log out ออกจากระบบโดยเด็ดขาดจนกว่าจะหมดเวลาการทำข้อสอบ
เวลา ๑๐.๑๕ น.	ระบบจะปิดระบบการทำข้อสอบ

๓) ผู้สมัครเริ่มทำข้อสอบ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. (ข้อสอบ จำนวน ๖๐ ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ ๔๕ นาที) เมื่อถึงเวลาเริ่มทำข้อสอบห้ามผู้เข้าสอบลุกจากที่นั่งจนกว่าจะหมดเวลาการสอบ หากผู้เข้าสอบลุกจากที่นั่งหรือหายไปจากหน้าจอควบคุมการสอบก่อนหมดเวลาสอบ คณะกรรมการคุมสอบอาจจะพิจารณาเป็นการทุจริตการสอบ

๔) คณะกรรมการคุมสอบ แจ้งเตือนเวลาในการสอบ ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อเหลือเวลาสอบ ๑๕ นาที ครั้งที่สองเมื่อเหลือเวลาสอบ ๕ นาที และครั้งสุดท้ายเมื่อหมดเวลาสอบ และจะทำการปิดระบบทันที (ตามเวลาดานาฬิกา)

๕) ระหว่างเวลาการทำข้อสอบให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบเพียงลำพังเท่านั้น โดยให้เปิดกล้องและเปิดเสียง เพื่อให้คณะกรรมการคุมสอบมองเห็นบรรยากาศและได้ยินเสียงภายในห้องสอบ ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามใช้ Virtual Background ในทุกกรณี ทั้งนี้ คณะกรรมการคุมสอบจะตรวจสอบผ่านทางกล้องตลอดเวลา และหากเจอเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการคุมสอบอาจจะยกเลิกการสอบของผู้เข้าสอบรายนั้น

๖) ห้ามผู้สมัครกระทำหรือมีพฤติกรรมเป็นการทุจริตในการสอบ โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน พูด หรือติดต่อกับบุคคลอื่น ค้นหาคำตอบจากแหล่งอื่นทุกประเภท หรือยอมให้ผู้อื่นดูคำตอบของตนผ่านทุกช่องทาง หรือทำสำเนาข้อสอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยเด็ดขาด

๗) ให้ผู้สมัครตรวจทานความถูกต้องของคำตอบให้เรียบร้อย ครบถ้วนทั้ง ๖๐ ข้อ ก่อนส่งคำตอบภายในระยะเวลาที่กำหนด หากส่งคำตอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขคำตอบได้อีก

๘) ให้ผู้สมัครทุกคน แต่งกายสุภาพ และดำเนินการสอบด้วยความสงบเป็นระเบียบ

(๓) กำหนดวัน เวลา ทดสอบระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ทดสอบการเข้าสู่ระบบ ในวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สอบจริงดังนี้

๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง หูฟัง ลำโพง และให้ดาวโหลด Application Zoom Cloud Meeting ลงในอุปกรณ์เพื่อเตรียมการสอบ และตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้มีความพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดีตลอดเวลาการสอบ

๒) คณะกรรมการคุมสอบ ดำเนินการชี้แจงขั้นตอน ข้อปฏิบัติในการสอบให้ผู้สมัครรับทราบ

๓) หากมีปัญหาการทดสอบระบบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ๐๘๖-๑๘๑๖๕๘๓, ๐๘๙-๖๖๕๓๘๕๓, ๐๙๗-๙๓๕๕๔๙๘

(๔) เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับตามผลคะแนน หากผลคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า

(๕) การตัดสินใจและการวินิจฉัยปัญหา

การตัดสินใจและการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินครั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ และการวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด

จังหวัดตาก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น ๒ (หลังเก่า) เว็บไซต์สำนักงานฯ [www.opsmoac.go.th/tak](http://www.opsmoac.go.th/tak) และเว็บไซต์จังหวัดตาก [www.tak.go.th](http://www.tak.go.th) โดยการขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างและไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง)

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นางสาวจิตรา ราชแก้ว)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก